
Málsnúmer 2102248: Lagðar fram fyrirspurnir fulltrúa Miðflokksins um ráðningar 
grunnskólakennara hjá Hafnarfjarðarkaupstað og hlutfall leiðbeinenda. 
  
Fulltrúi Miðflokksins leggur fram eftirfarandi spurningar: 
  

1.       Hver er heildarfjöldi kennara (kennarar og leiðbeinendur) í hafnfirskum grunnskólum þetta 
skólaár 2020-2021. Hér er átt við alla þá sem kenna, ýmist fullt starf eða hlutastarf? 

2.       Hvað var nýráðið í margar stöður kennara og leiðbeinenda fyrir þetta skólaár, 2020-2021? 
3.       Ef leiðbeinendur voru ráðnir þetta skólaár hvert var hlutfallið kennarar/leiðbeinendur? 
4.       Ef leiðbeinendur voru ráðnir þetta skólaár, hversu margir af þeim hafa lokið háskólaprófi? 
5.       Hver er heildarfjöldi leiðbeinenda í grunnskólum Hafnarfjarðar þetta skólaár, sundurliðað 

eftir skólum? 
6.       Hversu margir af starfandi leiðbeinendum innan grunnskóla Hafnarfjarðar hafa lokið 

háskólaprófi ? 
  
Við skoðun á hlutfalli leiðbeinenda á höfuðborgarsvæðinu í skólakerfinu kemur í ljós að 
leiðbeinendahlutfall í Hafnarfjarðarkaupstað er með því hæsta sem gerist. Vegna þessa leggur 
Miðflokkurinn fram eftirfarandi viðbótarspurningar. 
  
7) Hvaða skýringar kunna að vera á því að staðan í Hafnarfjarðarkaupstað er lakari en í 
sveitarfélögunum í kring?   
8) Hvað eru margir leiðbeinendur við kennslu sem eru ekki í réttindanámi? 
9) Er  einhver sóknaráætlun til við að „lokka“ réttindakennara til skólanna? 
10) Hefur verið gengið framhjá réttindakennara þegar hann hefur boðist og leiðbeinand ráðinn í hans 
stað?  
11) Ef svo er, hvað olli því? 
12) Er eitthvað er varðar ytri búnað (húsnæði, sveigjanleika í stundatöflugerð o.s.frv.) sem hefur 
einhver áhrif á að réttindakennarar leita annað en til Hafnarfjarðar? 
  
Óskað er eftir svörum svo fljótt sem verða má.  
  
 


